

TÖ TÖÖNG VAITAM GÖÖNG NÄÖ NÖIC HOACHÍ MINH

TU TƯÖNG HÖ CHÍ MINH

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THẬT SỰ TRONG SẠCH,
VỮNG MẠNH, LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG
TU TƯÖNG CỦA NGƯỜI VÀO CÔNG TÁC
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CÁC CẤP HIỆN NAY

(Kỳ 2)

HOANG CHÍ BÄÖ(*)

2. Tö tööng Hoachí Minh về Näng Cöng säin và xây döng Näng Cöng säin cäm quyên.

Tö tööng Hoachí Minh về Näng Cöng säin và xây döng Näng Cöng säin cäm quyên là một bö phain hüp thanh tö tööng chính trò của Hoachí Minh. Song ñeà cäp töi nhöng vàn ñeà về Näng, Hoachí Minh khöng döng lại öi lönh vöc chính trò mà Ngöôi con ban töi ñäo nöic của can bö ñäng viên, của toä chöic Näng và ñäc biet nhân mình töi vàn hoä trong Näng. “Nööng Cäch meñh” (1927) là một tác phẩm lý luận viết trước khi Näng ra ñöi, nhân truyeñ bài chuñghóa Mác – Lênin vào trong nööc, là những bài giảng về lý luận cäch mäng cho các löp huän luyeñ can bö thuöc theä heä ñäü tieñ, những häi giöng của phong trap cäch mäng những trước heä lại ñeà cäp töi ñäo nöic. Ngöôi trình bay thanh một heä thöng các chuän möic ñäo nöic trong “tö cäch của ngöôi cäch meñh”.

“Söia nöi löi lam viec” (1947), tác phẩm ñäü tieñ ñät vàn ñeà nöi möi khi Näng ñäi tröi thanh Näng cäm quyên. Ngöôi nêu röi “tö cäch Näng chän chính cäch mäng”.

“Di chuc” (1965-1969), trong những löi cäm ñän ñeä lai cho toän Näng toän ñän, Ngöôi nêu röi trước heä nöi về Näng, trong những ñieü cäm thieät phải chän nöi Näng, Ngöôi nhân mình ñäo nöic, phải theä söi thäm nhuän, ren luyeñ



Hoachí Minh (1890-1969)

ñäo nöic cäch mäng, thöc hanh ñän chuñ giöögìn ñoan ket, thöng ñät trong Näng, phải töi pheä bình và pheä bình, coi tinh nöng chí thöng yeü läi nhau. Nöi là vàn hoä öi trong Näng.

“Ra söic näng cao ñäo nöic cäch mäng, quet sách chuñghóa cäu nhân” (2-1969) là một trong những bài báo cuối cùng của Ngöôi, ta vàn theä öi nöi söi quan tâm thöng tröic và nöi ban tâm của Ngöôi là ñäo nöic cäch mäng và chöng chuñ

(*) GS.TS. Triet höc, CGCC., Ủy viên Hội Nöng Lý luận Trung ööng, Phó Chủ tịch Hội Nöng khoa höc các cô quan Näng Trung ööng.

nghĩa cải nhân.

Núi thây, núi về Ñàng và xẩy đồng Ñàng cải nhân, niềm quy tụ noi bắt trong tổ tông của Ngồi là "trong sách, vòng minh", là "nào nóc", là "vấn minh". Tờ nôi coi tha thây, Ñàng phải tiêu biểu cho nào nóc và vấn hoá.

Coi những vấn nêa chui yếu sau này:

2.1. Sỏi cải thiết phải coi Ñàng và Ñàng phải coi chui nghĩa lam cốt.

Trong "Ñông Cải minh", Nguyễn Ái Quốc nêa giải thích rõ sỏi cải thiết phải coi Ñàng Cải minh. Nôi là nôi tiên phong của giai cấp công nhân, bao gồm những phần tử trung kiên, giai cấp hàng hải nhất trong công nhân và trong quân chủng lao ñông. Cải coi Ñàng, bởi vì lam cải minh thì phải giai cấp ngoài chung, lam cho quân chủng tin tông, hiểu rõ phong trào cải mạng, phải giai cấp lý luận cho quân chủng tin theo. Cải coi Ñàng nêa ôi trong thì tập hợp lực lượng, giáo dục quân chủng, tạo thành phong trào và nêa quân chủng ra nêa tranh; ôi bên ngoài thì liên lạc với thế giới, tìm kiếm bạn bè ñông minh. Cải mạng phải coi sỏi phối hợp, lại phải coi sỏi chốt chốt Ñềa trình nêa ñông thành của giai cấp và của nêa tranh chính trị thì Ñàng xuất hiện.

Ngồi dẫn lời của Lenin lam nêa tờ cho tác phẩm:

"Không coi lý luận cải mạng thì không coi phong trào cải mạng."

Chê Ñàng nêa coi lý luận tiên phong ñông thì nôi lam tron ñôi vai trò và sỏi minh tiên phong."

Lý luận ấy chính là chui nghĩa."

Ngồi nhận nhìn rằng, trong Ñàng phải coi chui nghĩa lam cốt, nôi ñông vai trò ñông cho cuộc nêa tranh nêa ñi ñông ñông, không lúc phôi ñông. Giông con tau ñi biến phải coi bạn chê Nam.

Trong Ñàng, ai ai cũng phải hiểu, phải tin theo chui nghĩa nôi

Ngồi con nhận minh rằng, bây giờ chui nghĩa nhiều, hoi thuyet nhiều ñông chui chính nhất, cải mạng nhất, mau nhất, chốt chốt ñông nêa cải chui nghĩa Lenin (tôi chui nghĩa Mao - Lenin).

Trong tờ cải của ngồi cải mạng, Ngồi kháng nhìn rằng, phải giới chui nghĩa cho ñông và phải ít lòng ham muốn (tham muốn) về vấn chốt. Nôi là sỏi liên kết giới lý luận, chính trị với nào nóc. Do nôi suốt nôi phải thoi hạnh nào

nôi cải mạng và kiên quyết chống chui nghĩa cải nhân.

Theo ñông tờ ñông Hoà Chí Minh, lý luận, chui nghĩa là vấn ñeà cốt yếu nêa tiên nôi với Ñàng cải mạng. Nôi cũng là công việc hàng nêa phải chăm lo trong sỏi lãnh nào của Ñàng, trong công tác xẩy đồng Ñàng.

Lý luận phải liên hệ với thoi tế phải ñông vai trò "lãnh nào thoi hạnh". Muốn ñông vang, thanh thảo chính trị thì phải coi lý luận khoa học và cải mạng. Không áp dụng lý luận vào thoi tiên thì chê là lý luận suôi, vô ích. Thoi hạnh mà không coi lý luận sỏi sỏi thì chê là thoi hạnh mưu quai.

Ngồi nôi hoi phải trau ñi hoi vấn, chui môn, nghiệp vụ, nâng cao vấn hoá, chốt chốt quan sát, phân tích, tổng kết thoi tiên ñeà ñông ñông và ñông cao trình nêa lý luận.

Trong Ñàng phải ñeà biết chui trong công tác lý luận, tờ ñông, chính trị. Lý luận phải tờ thoi tiên mà ra và phải ñem lý luận áp dụng vào thoi tiên, lý luận chốt ñeà hạnh ñông, phải chui trong tính thiết thoi, hiểu quai phải này minh cải giáo dục lãnh thoi hạnh lý luận, phải kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thoi tiên. Muốn vậy, phải ra sỏi hoi tập, nêa rút kinh nghiệm, nâng thanh chốt lý luận ra các bài hoi kinh nghiệm lịch sỏi

Sau này, trong rất nhiều tác phẩm, Ngồi phân tích rõ vai trò tác dụng của lý luận, ñánh giải một cải khách quan và vạch rõ nguyên nhân sâu xa của một trong những ñôi ñeà, ñeà chui của Ñàng là yếu kém về lý luận. Nêa ñeà biết quan trọng là Hoà Chí Minh chê rõ sỏi gần liên lý luận với chính trị và tờ ñông, kết hợp giới nghiên cứu, tổng kết, giáo dục với tuyên truyền lý luận trong Ñàng, trong xã hoi. Ngồi cũng chê rõ phải ñem ba ñi chui tờ do thoi luận, tranh luận ñeà tìm ñi chốt lý ñeà tạo sỏi thoi nhất tờ ñông và hạnh ñông, chốt chốt ñeà ñeà ñeà, kinh nghiệm chui nghĩa và ñeà hình thoi, nhất là thoi phôi ñông, phôi phôi.

Ngồi ñeà một luận ñeà: "chính trị phải thoi sau và ñeà sỏi ñông ñông". Muốn vậy, chính trị phải coi sỏi lý luận khoa học, ñeà ñông ñeà yếu cầu, nguyên ñông của quân chủng, phân ñông ñông nôi hoi của thoi tiên. Trong giáo dục tuyên truyền lý luận phải thoi nhuần nào nôi, vấn hoá.

2.2. Quy luật ra nôi và chốt chốt của Ñàng.

Những Công nhân Việt Nam cũng nhờ các Nhà Công nhân khác trên thế giới, lao động phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân. Nội dung tính phổ biến trong quy luật thành lập Đảng.

Ở Việt Nam, ngoài tính phổ biến nội dung tính này trong quy luật sinh thành và phát triển của Đảng.

Kết hợp tính phổ biến với tính này thu hút Đảng Công nhân Việt Nam ra đời bởi sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, bất nguồn từ truyền thống yêu nước, náo kết của dân tộc Việt Nam.

Quy luật này cho thấy, nội dung phong trào yêu nước của nhân dân và dân tộc ta mà phong trào công nhân cũng mạnh, không chỉ trong giai cấp công nhân mà còn trong xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn ít về số lượng, lại ra đời không phải từ sự phát triển nội tại của nền nông nghiệp nước ta (do nước ta vẫn là nước nông nghiệp) mà chỉ từ sự du nhập công nghiệp của thực dân Pháp vào, qua các cuộc khai thác thuộc địa không giai cấp công nhân Việt Nam vẫn mang nặng trĩu của giai cấp công nhân cách mạng, vẫn nắm trách nhiệm vai trò chủ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc trong công cuộc cách mạng giải phóng.

Vậy lại chính phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, truyền thống yêu nước, náo kết, bất khuất của dân tộc Việt Nam nước hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử đã trở thành cơ sở xã hội lịch sử cho sự ra đời thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân nước ta.

Từ trong bản chất của mình, giai cấp công nhân gắn bó mật thiết và liên hệ mật thiết với nhân dân và dân tộc. Sức mạnh của giai cấp, của nội dung tiến phong của giai cấp là Đảng Công nhân nước nước là một nội dung trong lòng nhân dân và dân tộc. Do nội dung gắn liền với dân tộc, náo kết giai cấp và náo kết dân tộc tạo thành sức mạnh của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh cách mạng. Hồ Chí Minh nói, sức mạnh nội chính là yêu nước, nội dung thể hiện thành những làn sóng mạnh mẽ nhân chìm bề mặt của nước và biển nước. Từ đây niềm lịch sử và cơ sở xã hội này, mà Đảng ta, ngay từ khi ra đời, về cơ bản đã tránh nước khuyến khích biệt phái, giải nước, tại khuyến và cơ náo, tách rời giai cấp với dân tộc. Cũng nhờ vậy, trong khi náo cao sức mạnh dân tộc, Đảng ta luôn nâng vồng trên lập trường

giai cấp công nhân, không rời vào khuyến khích chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cơ náo. Bản chất giai cấp công nhân là một bản chất quốc tế cho nên trong bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nội dung mạnh mẽ gắn liền giai cấp với dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Tổ chức Hồ Chí Minh về mặt quan hệ giữa giai cấp với dân tộc, giữa giải phóng giai cấp công nhân với giải phóng dân tộc, nội dung giải phóng dân tộc trên lập trường, vì thế hệ giai cấp công nhân, nội dung dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội náo vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị tổ chức lý luận, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng. Tổ chức Hồ Chí Minh nội dung cũng thế náo, chính Hồ Chí Minh nội dung phát hiện ra quy luật nội dung này lập ra Đảng chính cách mạng ở Việt Nam theo náo luật khác quan.

Đến nay bản chất của Đảng, rằng Đảng Công nhân Việt Nam là nội dung tiến phong của giai cấp công nhân náo thời là nội dung tiến phong của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, Đảng nội dung trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc Việt Nam là thể hiện náo nội dung của Hồ Chí Minh về Đảng, cũng náo thời thể hiện và phản ánh chân thực lịch sử giai cấp công nhân, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của nhân dân Việt Nam. Những nội dung trình bày trên đây càng làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh, giải quyết và ứng dụng sâu xa, to lớn của tổ chức nội dung dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong tổ chức nội dung bao quát sự thống nhất giữa giai cấp với nhân dân lao động, với dân tộc và quốc tế trong bản chất Đảng cũng nhờ giải quyết, ứng dụng và sức sống của chiến lược nội dung náo kết do Hồ Chí Minh vạch ra.

2.3. Mục đích và trách nhiệm của Đảng.

Là người sáng lập và trực tiếp rèn luyện Đảng ta, nội dung và người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhân nước, Hồ Chí Minh nội dung thông xuyên giải quyết cho các nội dung việc và các quan hệ nhân dân nội dung rõ mục đích và trách nhiệm của Đảng.

Người nội dung nói, Đảng tồn tại không vì một lý do náo khác là phải nội dung hy sinh cho quyền lợi của giai cấp, của dân tộc và của toàn thể nhân dân. Ngoài lợi ích nội dung ra, Đảng không nội

lợi ích nào khác. Do nội mức ních của Nàng lao nhain nưoi nêa quốc thóc dân xam lóc, gianh nóc lap cho Toa quốc, tòi do cho dân tòi, nem lai cuoc sóng am no, hanh phuc cho nhain dân, xoa boi aich boi lóc, ap boi, thóng trò của nêa quốc thóc dân va phong kiến, nêa nhain dân ta tòi nêa vò ngòoi chui va lam chui xai hoai.

Mức ních nòng thoi la trach nheim. Mức ních cao cai vò nêa nem trach nheim hea sóc to lòn va nêa nêa Nôi cũng la nheim vui vinh quang của Nàng, của moi can boi nêa viei.

Nhain thang nêa quốc thóc dân xam lóc chóa nui Nàng con phai lanh nêa thanh công sói nghiêp nhain thang ngheo nam, laic hau bang caich phai triên kinh te va va hoai, lam cho nôi sóng va chât của nhain dân ngay cang tang, nôi sóng tinh than ngay cang toai, xai hoai ngay cang van minh, tien boi Nôi la xay dong thanh công chui nghêa xai hoai ôi nêa ta.

Nôi tom lai, trong moi thoi ky voi moi nheim vui, mức ních của Nàng trôic sau nhô moi la phuc vui Toa quốc va nhain dân, lanh nêa nhain dân nêa phuc vui nhain dân va coi moi long moi dai trung thanh voi Toa quốc, tai tam tai lóc phuc vui nhain dân thì moi lanh nêa nhain dân nêa. Can boi nêa viei phai ghi long tai dai la phai suot nôi phuc vui nhain dân, lam nêa tòi trung thanh va công boi tai tuy của dân.

Khi nêa nêa con chìm nam trong tinh canh nêa lea boi nêa quốc thóc dân thì phai tranh nêa hy sinh gianh lai cho nhain dân chui quyên nêa lap tòi do, cai tao xai hoai cuo xay dong xai hoai moi, lo nhông viei cap bach trôic mat: lam cho dân coi an, lam cho dân coi maic, lam cho dân coi nhaoi nêa hoi hanh, nêa chaim sóc sóc khoe, nêa tòi do ni lai, nêa hông quyên tòi do dân chui Nàng con phai lo cai tao xai hoai cuo laic hau va xay dong xai hoai moi, dân chui va tòi do, công bang va binh nêa cho tai cai moi ngòoi dân, nam baic cho nhain dân hông quyên dân chui thóc sói va cũng thóc sói la ngòoi chui của xai hoai. Bao nhieu loi ích la của dân, bao nhieu quyên hanh cũng thuoc vea dân. Quyên hanh va lóc lông, tai cai nêa ôi trong dân.

Xay dong thanh công chui nghêa xai hoai cũng vì mức ních nôi Chông trình hanh nêa của Nàng va Chinh phui moi viei lam của can boi nêa viei phai hông va lam nhieu loi cho dân, khoi maic cũng phai lam cho bang nêa, traih nhieu hai tòi dân, du chê la moi cai hai nêa Xai nêa mức ních nhô va, công nhêa la Nàng vì dân,

phai lam cho Nàng thóc sói la của dân. Nôi la cho sai xa nêa thea hien ban chat giai cap công nhain của Nàng. Ban chat aic không chê la chính trò ma con la nêa nêa va va hoai.

Trach nheim của Nàng theo mức ních nôi la hea sóc nêa nêa cũng thât vei vang. Ngòoi can dân can boi nêa viei phai nhain roi va thóc hanh mức ních, nêa cô của Nàng, của tông nêa viei: Nàng phai nêa hy sinh cho giai cap, dân tòi, nhain dân va nhain loai. Nàng la moi toa chôi caich mang, toai tai vì lea nêa chui Nàng không phai la moi toa chôi nêa lam quan phai tai. Khi Nàng nêa cam quyên, va nêa nêa cô của ngòoi va Nàng la phai nêa hy sinh cho nêa cô nêa nêa, cao cai taic boi nêa thoi xa xa, vui loi, cô hoai la moi nêa voa cũng hea trong. Trong 12 nêa xay dong Nàng chaim chính caich mang, ôi taic phai "Sôa nôi loi lam viei" (1947), Ngòoi nêa va nêa mức ních của Nàng, nêa cô va Nàng lea hang nêa la vì va. Khi Nàng nêa cam quyên, moi nguy cô thoi hoai, biea chât, tòi la tha hoai, baic nêa tòi thoi tha hoai vea nêa cô chính trò. Nui hieu vì sao Ngòoi thông xuei nêa nhô moi ngòoi phai tu doing, thóc hanh nêa nêa caich mang, can kiem liei chính, phai can coi va viei lam, hanh nêa, ket quai nêa nhain giai nêa viei va toa chôi Nàng chôi không phai bang loi nôi.

Ngòoi xai nêa, Nàng nêa cam quyên thì trach nheim của Nàng va Nha nêa gan liei voi nhau. Hea dân nêa thì Nàng va Chinh phui coi loai. Hea dân nêa oim thì Nàng va Chinh phui coi loai. Hea dân con ngheo nam, laic hau, thât hoi, tai tam toai, doai nêa, Nàng va Chinh phui va coi loai. Nàng coi trach nheim chaim lo tông công viei cui thea trong nôi sóng hang ngay của dân nhô tông cai maic muoi cho dân. Trach nheim aic thuoc vea Nàng, tông toa chôi Nàng, cai cap uic tòi tông nêa viei. Ngòoi lanh nêa giô chôi vui, nêa la ngòoi nêa nêa, cang phai chui trach nheim trôic hea, trach nheim hôn hea.

Thóc hien mức ních, thóc hanh trach nheim aic, nôi cũng không chê vì tinh chính trò của moi Nàng caich mang ma con vì nghêa vui nêa nêa va hoai nêa. Muon lam tron trach nheim voi Nàng, voi dân, toa chôi Nàng phai manh, phai trong sach, phai nêa ket va giông nghiêp ky luat, phai coi dung khí tòi phe binh va phe binh, phai dôa va dân, thông xuei liei hea voi dân, phe binh trôic dân, laic nghe yu kiea phe binh của dân va thât thai sôa loai.

Người mà không dùng cái mà sửa chữa khuyết điểm sai lầm sẽ là một Người hỏng. Nói là lỗi lầm rất sai lầm suốt mà cũng rất nghiêm khắc của Hồ Chí Minh.

Với một Người cầm quyền, nguy cơ lớn nhất là xa rời dân chúng. Nói là hầu như mọi của mọi sai lầm, khuyết điểm, thậm chí thoái hóa, hổ hống và thất bại có thể xảy ra. Quan liêu, mất dân chủ cũng vì xa dân. Lại hầu về lý luận, sai lầm về hướng lối chính sách, thậm chí mất phương hướng chính trị ở thời điểm ngoài cũng vì nhà suy yếu mọi liên hệ giữa Người với dân, với nơi sống thực tiễn. Mất hoàn kết trong nội bộ Người, toàn chức Người suy yếu, kỷ luật Người lỏng lẻo, thì hành ngũ quyết, nhiều lần Người và luật pháp Nhà nước không nghiêm... xét nên cũng vì xa dân, không lắng nghe dân, không đưa vào dân mà xây dựng Người, làm cho Người mất sinh khí, mất niềm tin mà tới bại về và sớm bị vòng của cô đơn xa xôi của Người là long dân, y dân.

Nhất ra những vấn đề này, rõ ràng, Hồ Chí Minh rất nhận thấy Người trong sách, vòng minh, là nhà nước, là vấn minh là sức mạnh nằm bắt cho Người bền vững, làm cho Người làm tròn mục đích và trách nhiệm của Người trước giai cấp, dân tộc, nhân dân cũng nhờ thực hiện trong trách của Người nói với quốc tế thế giới và nhân loại.

Ta nhớ lại, trong lời ra mắt của Người Lao động Việt Nam sau Đại hội II, 1951, Hồ Chí Minh nói một câu nổi tiếng: "Toàn bộ những lực chính sách của Người chế nước vào một câu: xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào phong trào cách mạng thế giới". Nói là sớm nhất quán của Hồ Chí Minh về chủ thuyết phát triển của Người mà cũng là sớm nhất bắt mức đích, trách nhiệm của Người.

2.4. Về nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Người.

Là một Người chiến đấu, hành động cho nên Người phải là một tổ chức mạnh, xứng đáng là nơi nương tựa của những người tiên phong. Do nội kỷ luật của Người là kỷ luật tự giác, kỷ luật sắt, nghiêm và nghiêm minh, chặt chẽ khi hành động, muốn

người nhờ một người. Một trong những nguyên tắc quan trọng, hàng đầu nằm bắt cho Người có sức mạnh thống nhất tổ chức, ý chí và hành động nhờ vậy là nguyên tắc tập trung dân chủ Hồ Chí Minh thông nhận mạnh nguyên tắc nội thành dân chủ tập trung. Những cách diễn đạt nói là cũng một bản chất.

Vấn đề là xử lý những nhân mọi quan hệ giữa dân chủ với tập trung, giữa tập trung với dân chủ trong sinh hoạt Người, trong quan hệ giữa toàn chức với năng viên. Dân chủ là cơ sở và mức đích và tập trung là nhiều kiến và phương thức. Có nhờ vậy, mỗi nằm bắt dân chủ thực chất và tập trung làm mạnh, không biến thành dân chủ hình thức hay tới do vô chính phủ không làm cho tập trung dân chủ biến dạng thành tập trung quan liêu, nội loạn, chuyên quyền, chủ nghĩa nửa phương, cái côi bên phải, phương hại rất dễ xảy ra.

Cứ thế hóa nguyên tắc này, Người nói phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, chế độ luật lệ thiếu số phức tạp mà số cấp độ phức tạp cấp trên, toàn Người phức tạp Trung ương và Đại hội. Phải căn cứ vào thực tiễn, cho phép thiếu số nước quyền bắt lỗi và kiến những vấn đề phải nghiêm chỉnh chấp hành ngũ quyết, không nên kiến với người có ý kiến thuộc về thiếu số cũng không cùng nhất, mọi mọi với quyết định mà số Một khi thực tiễn nhà cho thấy rõ ràng – sai thì phải theo cái đúng, sửa cái sai, bù những quyết định sai lầm, thực sớm câu thơ, toàn trong khách quan. Cuộc sống nhà chúng tôi không phải mà số lực nào cũng đúng, cũng nhờ vậy, thiếu số không nên nhất giản nên với những sai lầm. Cần phải sớm những nhận thức thoáng, giải nhiều và chủ quan, nên kiến, hợp với xung quanh vấn đề này. Nằm bắt cho nguyên tắc tập trung dân chủ hay dân chủ tập trung nước thì hành ngũ lao thái ngoài khách quan, khoa học, là chuẩn mực dân chủ nhà nước trong ống với người và việc. Phải nhà cao tới phê bình và phê bình, có lý có tình, thái lý nhà tình, có tình thông yếu nên chỉ lẫn nhau và thái nhà khoan dung. Vấn đề Hồ Chí Minh con nhà cao lãnh nhà tập thể và cái nhận phải trách, thì hành chế độ trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh. Người nhà thực hành mẫu mực nhiều nơi nhờ một mẫu mực về lý trí khoa học, tình cảm nhà nước và sớm tinh thần nhà cho mọi người chúng ta noi theo.

2.5. Về tổ chức Người, chất lượng cấp ủy, năng

viên và phòng thóc lãnh gạo của Nàng.

Này là vấn đề liên quan trực tiếp tới hiệu quả công tác Nàng, chất lượng lãnh gạo, cảm quyết của Nàng xung quanh mô hình tổ chức Nàng, quan hệ giữa Nàng và Nhà nước, với xã hội và nhân dân trong nhiều kiến Nàng cảm quyết. Đây cũng chính là vấn đề phức tạp nhất, nội hàm phải nói mỗi mảnh máu và nhất là năng cao chất lượng nội dung của nội dung lãnh gạo, chất lượng các cấp ủy. Giải quyết những vấn đề này là giải quyết trực tiếp những nhiệm vụ xây dựng Nàng, trong nội dung xây dựng Nàng về tổ chức, nội hàm chính sách cán bộ và chính sách nhân tài của Nàng.

Ngôi quan niệm Nàng cũng như một cô thế sống, Nàng cũng phát triển và biến đổi do tình hình nhiệm vụ cách mạng thay đổi, nhiều yêu cầu mỗi năm ra phải giải quyết. Nàng cũng coi thể mà khuyết điểm, phạm sai lầm do nội hàm biết phát hiện kịp thời và có đúng khí số chờ khuyết điểm, sai lầm. Tôi phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Nàng. Nàng phải chịu trong công tác phát triển những phần tử ưu tú nếu làm tăng sinh lực của Nàng và nhân tài ra khỏi tổ chức những phần tử xấu xa, cơ hội, thoái hóa, không xứng đáng với Nàng và làm hỏng uy tín, thanh danh của Nàng trước nhân dân và xã hội. Ngôi ví các cô quan lãnh gạo của Nàng như nói nội hàm tui tinh hoa trí tuệ nào đó, tạo ra sức sống của cô thế Nàng. Trung ương là bộ não, là cơ quan thần kinh của Nàng, cấp ủy là lực lượng phát triển, chỉ đạo và lãnh đạo nói liên Nàng với quần chúng. Cán bộ và lãnh đạo viên phải là người chiến sĩ tiên phong, có vai trò tiên phong, người dẫn dắt, lãnh đạo quần chúng, do nội dung là người học trò của quần chúng. Phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nêu hy sinh, "lãnh đạo đi trước nêu gương theo sau". Phải thảo chính trị, giới chuyên môn, có năng lực trong sáng, có tinh thần dân chủ nêu cao tinh thần phê phán, trung thực, khiêm tốn, chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Hòa Chí Minh, Nàng phải lãnh đạo một cách dân chủ lãnh đạo bằng trí tuệ khoa học, lãnh đạo bằng sức gương mẫu. Nội hàm những vấn đề mà chờ đợi với sức lãnh đạo của Nàng, nhất là khi Nàng nhận cảm quyết. Ngôi chịu trong cái nguyên tắc, phòng pháp và phòng chấn lãnh đạo, phải biết rất rõ Nàng với Nhà nước. Nàng lãnh đạo bằng sức gương mẫu và bằng các chế độ (như là Công lính, Nghề quyết), bằng giáo dục tuyên truyền văn nghệ, thuyết phục, bằng bố trí cán bộ và tổ chức, bằng công tác văn nghệ

quần chúng và bằng sức gương mẫu của cán bộ lãnh đạo viên. Nhà nước phải dùng luật mà quản lý nội hàm và nội hàm người công chức tui tuy, lại tinh thông chuyên môn nghiệp vụ. Các nhân tài phải góp sức vào xây dựng Nàng, thóc hành dân chủ thóc hành nhân kết, thóc hành dân văn. Ngôi cũng hết sức lưu ý công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thông xuyên xem xét lại các công việc thóc cho phù hợp với tình hình nào biến đổi. Nội hàm những chế độ hết sức thiết thóc, sâu sắc của Hòa Chí Minh mà ngay nay chúng ta cần vận dụng vào công tác nói mỗi, chính sách Nàng cũng như nội hàm hệ thống chính trị nói chung.

2.6. Ra sức nâng cao năng lực cách mạng, kiến quyết quyết sách chủ nghĩa cá nhân, thóc hành nào đó, thóc hành dân chủ thóc hành sức gương mẫu và tinh tiên phong của Nàng, của mỗi tổ chức Nàng và mỗi cán bộ lãnh đạo viên.

Tờ tờng Hòa Chí Minh và xây dựng Nàng thóc sức trong sách, vòng mình, là nào đó, là vấn đề minh thể hiện nội hàm nhất qua những chế độ và nội dung thóc hành của Ngôi về nào đó và vấn đề trong Nàng.

Coi không ít các phạm mà Ngôi ban và vấn đề này, những sâu sắc và cảm năng nhất, có năng nhất mà cũng phong phú nhất, chờ đợi những tờ tờng lớn, nội hàm chiến lược mà cũng thiết thóc, bức xúc, cần làm ngay, nội hàm "Đi chực" mà Ngôi nên làm.

Ta nhớ rằng, Ngôi nào tờng nhân mệnh, phải coi như 4 nội hàm cần kiểm điểm chính mỗi là ngôi hoàn toàn, thiếu mỗi nội hàm thì không thành ngôi. Ngôi con nội hàm nào đó cách mạng của ngôi cách mạng phải là Nhân, Trí, Dũng, Liêm, Trung. Không coi nào đó cách mạng thì Nàng cách mạng, ngôi cách mạng không thể làm trọn trong trách, số mệnh của mình. Phải rèn luyện và thóc hành nào đó suốt đời. Phải nói ít làm nhiều, và lời nói phải đi với việc làm. Nếu gương và làm gương cho dân chúng. Một tấm gương tốt con quyên hồn hàng trăm bài diễn văn. Phải làm cho cái hay, cái tốt này nội hàm hoa mùa xuân, cái xấu, cái dở thì mất dần đi rồi tiến tới cho cái hay.

Không nhân bài nội hàm chủ nghĩa cá nhân thì không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nàng không chờ tiên phong và lý luận mà con phải là tấm gương sáng về nào đó. Do nội hàm với Nàng và với mỗi lãnh đạo viên, mỗi sức thóc

hành nếu quy tui vào thóc hành tở cách của người cách mạng và tở cách của một Đảng cách mạng mà Người đã chỉ ra rất cụ thể. Nếu là phải giữ chủ nghĩa cho vững và ít long ham muốn về vật chất. “Đi chức” nếu cấp tôi những việc hết trong khi nói về Đảng cảm quyết với chỗ thì ít nhất mà nghĩa thì nhiều nhất, đem cái tôi thiếu của người tôi về cái tôi đã về tở tởng. Nếu là giữ gìn số non kết thống nhất trong Đảng nhờ giữ gìn con người của đất mình. Nếu là thật sự trau dồi nào học cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người này tôi trung thành của nhân dân. Làm học những những việc cần dân nhờ thế của Người, thông xuyên tôi phê bình và phê bình, coi lý luận, coi tình, coi tình nóng chí thông yêu lẫn nhau, Đảng và mỗi Đảng viên sẽ xứng đáng là đạo đức, là văn minh.

Con coi thế nói tôi bao nhiêu việc sâu sắc và thâm thía khác trong tở tởng Hoà Chí Minh và xây dựng Đảng trong việc kiến Đảng cảm quyết. Song chæ với 6 vấn đề này cũng đã thể hiện học những việc cốt yếu cái lý luận lãnh thóc tiến về xây dựng Đảng. Coi thế nói, tở tởng Hoà Chí Minh và xây dựng Đảng Công sản cảm quyết con bao hàm trong nội cái phương pháp và phong cách Hoà Chí Minh, thể hiện sâu xa những triết lý và chủ thuyết của Người về Đảng và xây dựng Đảng. Nếu là cái một cách thể xây dựng lý luận tở tởng, chính trị, tổ chức, nào học, văn hoá và lối sống của Đảng, bao quát mọi quan hệ giữa Đảng với dân, thâm nhuần bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn.

3. Văn dung tở tởng Hoà Chí Minh và công tác xây dựng Đảng ở các cấp hiện nay – Một việc cốt yếu và cấp thiết coi thế làm ngay.

Đảng ta đã coi lịch sử 80 năm đấu tranh, rèn luyện, vượt qua bao khó khăn, thử thách hiếm nghèo và làm nên sự nghiệp vẻ vang, vì này, xứng đáng là một Đảng chân chính cách mạng, nhờ Hoà Chí Minh đã lãnh đạo. Đảng ta khi mới 15 tuổi, đã nuôi dưỡng 5000 người đã làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên chế độ công hoà và Đảng trở thành một Đảng cảm quyết. Trong 65 năm cảm quyết nội Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi kết thúc xâm lược chủ nghĩa thực dân cũ và môi, đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc và nâng

lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, phát huy xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta theo lý tởng, mục tiêu học lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nội người của Đảng ngày nay với trên 3 triệu Đảng viên, nóng gặp 600 lần so với học Cách mạng Tháng Tám 1945. Nội mỗi năm qua ¼ thế kỷ đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thể và tốc độ của cách mạng đã khác xa so với trước, khi chúng ta nâng ra học này mình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ nghĩa và tích cực học nhập quốc tế Thanh tởng là to lớn và chủ nghĩa lịch sử không hạn chế yêu kém cũng không ít, nhiều vấn đề phức tạp nâng này sinh, thách thức và nguy cơ trên con đường phát triển cũng hết học nghiệt ngã.

Vì vậy, văn dung di sản tở tởng Hoà Chí Minh và công tác xây dựng Đảng hiện nay là vấn đề hết trọng coi tầm chiến lược mà cũng vô cùng cấp thiết, học xu hướng. Coi nhiều việc cốt yếu coi thế và cần phải làm ngay và làm tốt về Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Toàn Đảng và mỗi Đảng bộ các cấp cần phải quán triệt phương châm Hoà Chí Minh “Đó bắt buộc học văn minh”, “lời nói này nói với việc làm”, “nếu cao tính tiến phong gõng mẫu”, “nếu cao trách nhiệm của Đảng trước nhân dân”. Theo nội cần phải:

- Tổng kết thóc tiến, phát triển lý luận, tạo nên phải cho phát triển. Nếu là học của toàn Đảng, trước hết là trách nhiệm của cơ quan này nào của Đảng.

- Đây mình xây dựng Đảng, nội là khâu then chốt, nếu biết là thóc hành dân chủ thóc hành non kết, thóc hành nào học cách mạng và thóc hành văn hoá trong Đảng. Làm cho hình tởng tổ chức Đảng, hình tởng cấp uỷ và Đảng viên thóc số trong sáng trong con mắt nhìn của dân chúng, tở có số tôi này phòng và toàn quốc.

- Chăm lo cho ổn định tích cực, thực này phát triển và nắm bắt phát triển nhanh và bền vững.

- Muốn vậy, phải làm mọi cách nếu cái tiến dân sinh, nâng cao dân trí, nắm bắt dân quyết, thóc hành dân chủ cho dân, vì dân, sao cho dân tin, dân yêu, dân giúp, dân ủng hộ và dân bảo vệ.

- Gõng mẫu và trách nhiệm, non kết và kỷ luật của tởng tổ chức Đảng, tởng Đảng viên, cần bảo đảm là nhiều cần thiết nhất hiện nay.